



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 13-10-2013

Chúa nhật 28 Thường niên

Năm C

Chín người kia đâu ?

LỜI CHÚA: Lc 17, 11-19

Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samaria và Galilê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin đủ lòng thương chúng tôi!” Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ đã được sạch. Một người trong bọn, thấy mặt được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sắp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”

SUY NIỆM

Mười người phong đón gặp Đức Giêsu. Họ chỉ dám đứng xa, nài xin Ngài thương xót. Đức Giêsu không chữa cho họ ngay, Ngài muốn thử thách lòng tin của họ. Ngài bảo họ hãy đi trình diện với các tư tế như thể họ đã được khỏi bệnh rồi. Mười người phong đã vâng phục lên đường, và chính trên đường đi, tất cả được khỏi bệnh. Niềm vui bất ngờ ủa vào lòng mọi người. Cả nhóm tiếp tục cuộc hành trình, trừ một người phong ở vùng Samari. Lòng biết ơn

(xem tiếp trang 2)

**Nhật ký Đại Hội lần thứ XII
Hội đồng Giám mục Việt Nam
07 – 11/10/2013**



(1)

Chiều ngày 07-10, trong bầu khí hân hoan mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, các Đức giám mục đã đến Trung tâm Mục vụ Sài Gòn để họp Đại hội. Đây là Đại hội lần thứ XII của Hội đồng Giám mục Việt Nam (HDGMVN); theo thông lệ Đại hội được tiến hành mỗi ba năm một lần.

Sau khi phái đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ đến chào thăm và tặng hoa cho HDGMVN lúc 17g30, đại diện các thành phần cộng đoàn Dân Chúa trong Tổng giáo phận TP.HCM

cùng các thư ký của các Ủy ban đã chào mừng các Đức giám mục và tham dự bữa tiệc gia đình thân mật nhưng trang trọng.

Đại hội bắt đầu bằng buổi cầu nguyện sâu lắng trong giờ chầu Thánh Thể và kinh tối vào lúc 20g30. Lúc 21g00 Đức Tổng giám mục Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch HDGMVN, chủ tọa phiên họp khai mạc Đại hội, với sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam.

(xem tiếp trang 2)

Đức Thánh Cha Phanxicô triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục ngoại lệ về gia đình

WHĐ (09.10.2013) – Hôm qua thứ Ba 08-10, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Phanxicô đã triệu tập Đại hội chung ngoại lệ lần thứ ba của Thượng Hội đồng Giám mục tại Vatican từ ngày 05 đến ngày 19 tháng Mười 2014, về chủ đề “*Những thách đố mục vụ đối với gia đình trong bối cảnh loan báo Tin Mừng*”.

Trong Chương 2 (thuộc Thiên 1, Phần II, Quyển 2) của Bộ Giáo Luật về Thượng Hội đồng Giám mục, điều 346, § 2 quy định: “Thượng Hội đồng Giám mục nhóm họp trong Đại hội chung ngoại lệ để bàn về những vấn đề đòi hỏi phải có một quyết định

mau lẹ”*. Và điều 343 viết: “Thượng Hội đồng Giám mục bàn thảo những vấn đề được đề ra và bày tỏ những nguyện vọng, nhưng không được giải quyết những vấn đề đó và cũng không được ban hành các sắc lệnh về các vấn đề đó; trừ khi được Đức giáo hoàng cho quyền biểu quyết trong những trường hợp nhất định; trong trường hợp này, ngài phê chuẩn các quyết định của Thượng Hội đồng”.*

Cha Federico Lombardi, S.J., giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh khẳng định: “Việc triệu tập Đại hội chung ngoại lệ của Thượng Hội đồng Giám

(xem tiếp trang 3)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

đối với Đức Giêsu khiến anh quay lại, sắp mình dưới chân Ngài mà tạ ơn.

Chín người kia đâu? Đức Giêsu ngạc nhiên đặt câu hỏi. Chắc họ đã đi trình diện các tư tế như lời Đức Giêsu, nhưng họ quên Đấng mới ban ơn cho họ. Họ vui mừng ngừng lại ở quà tặng, nhưng không vươn tới người tặng quà. Họ đã có lòng tin nên được khỏi bệnh, nhưng họ lại thiếu lòng biết ơn cần thiết. Lòng biết ơn khiến lòng tin trở nên sâu xa hơn, vì là gặp lại chính Đấng đã ban tặng.

Chín người kia đâu? Đức Giêsu không làm phép lạ để được biết ơn. Ngài mong những người kia trở lại để gặp họ, và trao cho họ chính con người Ngài. Điều này còn quý hơn cả ơn được khỏi bệnh. Ôn lành bệnh chỉ là nhíp cầu để ta gặp gỡ Đấng ban ơn, và lớn lên trong niềm tin cậy mến.

Chín người kia đâu? Có khi tôi thường thuộc về nhóm chín người. Tôi quá quen với những ơn Chúa ban, đến độ thấy đó là chuyện bình thường, đến độ không thấy cần phải tỏ lòng biết ơn. Thật ra, biết ơn phải là tâm tình chủ yếu chi phối lời cầu nguyện và cuộc sống của tôi. Toàn bộ đời tôi là một hồng ân, một quà tặng. Tôi muốn sống đời tôi như một lời tạ ơn không ngừng. Tạ ơn là mãn nguyện về những gì đã lãnh nhận, là thấy mình được bao bọc bởi Tình Yêu, và muốn làm mọi sự để đáp lại Tình Yêu đó.

Người phong vùng Samari đã trở lại tôn vinh Thiên Chúa, vì Ngài đã chữa anh lành bệnh qua Đức Giêsu. Chúng ta cũng đã nhận được biết bao ơn Chúa từ tay những người xa lạ hay thân quen. Xin cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người. Đời tôi là quà tặng của Chúa cho tôi. Ước gì nó thành quà tặng của tôi cho mọi người.

CẦU NGUYỆN

Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha ban cho con,
những ơn con thấy được,
và những ơn con không nhận là ơn.

Con biết rằng
con đã nhận được nhiều ơn hơn
con tưởng,
biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện
tự nhiên.

(xem tiếp trang 3)

Nhật ký Đại Hội lần thứ XII HDGM Việt Nam

Trước hết Đức cha Chủ tịch HDGMVN nói lên ý nghĩa và mục đích của Đại hội HDGM: nhìn lại đời sống đức tin của toàn thể Giáo hội Việt Nam trong ba năm và hướng đến ba năm tới; bầu lại Ban Thường vụ cũng như các Chủ tịch các Ủy ban trực thuộc HDGM. Đại hội lần thứ XII lần này sẽ hướng tới nhiệm kỳ 2013–2016.

Ngài chào mừng Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa Thánh không thường trú, và nói rằng sự hiện diện của Đức Tổng ở buổi khai mạc diễn tả sự hiệp thông với Đức Thánh Cha và Giáo hội Công giáo toàn cầu.

Đức cha Chủ tịch cũng tưởng nhớ đến các vị chủ chăn trong Giáo hội Việt Nam đã qua đời trong thời gian của nhiệm kỳ vừa qua: Đức cha Emmanuel Lê Phong Thuận, giám mục giáo phận Cần Thơ; Đức cha Giuse Nguyễn Tích Đức, nguyên Giám mục giáo phận Ban Mê Thuột; Đức cha Giuse Trịnh Chính Trực, nguyên Giám mục giáo phận Ban Mê Thuột; Đức cha Alexis Phạm Văn Lộc, nguyên giám mục giáo phận Kon Tum; Đức cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu, nguyên Giám mục giáo phận Vĩnh Long; Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách, nguyên giám mục giáo phận Đà Nẵng; Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, Giám mục giáo phận Bùi Chu và Đức cha Tôma Nguyễn Văn Tân, Giám mục giáo phận Vĩnh Long.

Sau đó, thay mặt HDGM ngài chúc mừng ba tân thành viên chính thức của HDGMVN trong năm nay: Đức cha Giuse Đình Đức Đạo, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc; Đức cha Anphong Nguyễn Văn Long, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hoá và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, giám mục phụ tá giáo phận Vinh.

HDGMVN cũng vui mừng đón tiếp cha Phêrô Dương Văn Thạnh, giám quản giáo phận Vĩnh Long.

Tiếp theo, Đức cha Chủ tịch cũng bày tỏ niềm cảm mến với Đức hồng y Gioan Baotixita, Đức Tổng giám mục phó Phaolô, Đức giám mục phụ tá Phêrô của Tổng giáo phận TP.HCM, đã đón tiếp các Đức cha về Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận để họp Hội nghị.

Cuối cùng, Đức cha Chủ tịch hy vọng các giáo phận và các Ủy ban, trong

tình huynh đệ và trong niềm tin tưởng Đức Mẹ Mân Côi phù hộ, sẽ cùng nhau chia sẻ các sinh hoạt, thảo luận các vấn đề, định hướng mục vụ theo tinh thần Tân Phúc âm hoá hiệp thông với Hội Thánh toàn cầu.

Sau đó, Đức cha Tổng thư ký thông báo chương trình nghị sự của Đại hội XII, gồm: hai vấn đề chính yếu là bầu Ban Thường vụ HDGMVN và các Chủ tịch các Ủy ban cho nhiệm kỳ ba năm tới 2013–2016; cũng như hoạch định đường hướng mục vụ qua Thư Chung gửi Cộng đồng Dân Chúa Việt Nam. Ngoài ra, Đại hội cũng sẽ bàn đến một vài vấn đề về tổ chức Văn phòng Tổng thư ký, quy chế thiết lập các nhà dòng trong các giáo phận, xây dựng Vương cung thánh đường La Vang...

Phiên họp khai mạc diễn ra gọn gàng, đơn giản, trong bầu khí hiệp thông và đầy tình huynh đệ.



(2)

Khởi đầu ngày Đại hội đầu tiên 08-10, trước sự hiện diện đông đủ của các giám mục trong HDGMVN, như thông lệ, theo lời mời của Đức cha chủ tịch, Đức Tổng giám mục Đại diện Đức Thánh Cha phát biểu bày tỏ sự hiệp thông của Hội Thánh hoàn cầu với Hội Thánh Việt Nam. Đức Tổng giám mục Girelli cũng chuyển lời chào thăm của Đức Thánh Cha và nói lên sự quan tâm đặc biệt của ngài đối với Hội Thánh Á Châu, cách riêng đối với Việt Nam.

Trong lần gặp gỡ trước, Đức Tổng giám mục Girelli đã gợi ý suy nghĩ từ biểu tượng hai cánh bướm trên logo của HDGMVN; lần này, ngài tiếp nối suy tư bằng cách tập trung với hình Thánh Giá ở đỉnh cột bướm với hai thanh gỗ dọc và ngang. Như gần đây thường được nghe nói, Phúc âm hóa hay Loan báo Tin mừng cho một dân tộc là kể lại câu chuyện của Chúa Giêsu trên đất nước sở tại, đó lại là một Chúa Giêsu Kitô Chịu Đấng Đỉnh Trên Thánh Giá. Tân Phúc âm hóa là kể lại câu chuyện ấy một cách

(xem tiếp trang 3)

Nhật ký Đại Hội lần thứ XII HDGM Việt Nam

mới mẻ bằng chứng từ sống động trong đối thoại và kiên nhẫn xuất phát từ Tình yêu Thập giá. Trong bối cảnh của Á Châu, và Việt Nam, đối thoại ấy hướng tới bốn thành phần, như tham luận của HDGMVN tại Hội nghị Khoáng đại FABC lần thứ X vừa qua, đó là các tôn giáo, các nền văn hóa, người nghèo, và người không tin. Cũng như thanh gổ chiều dọc biểu trưng cho mẫu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể là cuộc đối thoại giữa Trời và Đất, cắm sâu vào Lòng Đất của nhân thế trong bối cảnh của xã hội thế tục hóa và duy vật ngày nay, thanh gổ chiều ngang biểu trưng cho mẫu nhiệm Hội Thánh Hiệp thông và Sứ vụ luôn mở ngõ đối thoại với thế giới, với các tôn giáo, các nền văn hóa, với những người nghèo bị gạt ra bên lề, và cả với người không tin.

Kết thúc bài phát biểu, Đức Tổng giám mục cảm ơn các Đức giám mục Việt Nam đã luôn đón tiếp ngài rất thân tình và trong tin tưởng; đồng thời nói lên tâm tư cần phải thúc đẩy công cuộc loan báo Tin mừng hơn nữa sau khi trưng ra vài con số thống kê về tình hình phát triển Giáo hội Việt Nam trong mười năm qua.

Trong buổi sáng đầu tiên, các Đức cha cũng lắng nghe đôi lời chia sẻ tâm tình của Đức hồng y Gioan Baotixita, Tổng giám mục giáo phận Tp.HCM, cuối giai đoạn sứ vụ mục tử của ngài. Ngài nói, để biểu lộ dung mạo Lòng Từ Bi và Thương Xót của Chúa, Hội Thánh nên loan báo Tin mừng qua con đường hội nhập văn hóa và đối thoại chân thành trong yêu thương và nhân nại với mọi người thuộc mọi thành phần trong thế giới hôm nay.

Buổi chiều, các Đức cha bàn thảo về sự chuẩn bị pháp lý cho việc bầu cử các chức danh trong Ban Thường vụ HDGMVN và các Ủy ban vào ngày hôm sau. Các đề tài về quy chế Giáo luật cho các dòng tu, tu đoàn mới cũng được giới thiệu và bàn thảo.

Buổi tối, như những kỳ họp bình thường, các giáo tỉnh gặp gỡ nhau theo nhóm.

Kết thúc ngày đại hội thứ nhất các Đức cha nghỉ ngơi trong hân hoan, hy vọng.

(3)

Ngày Đại hội thứ hai bắt đầu với các thông tin từ Ủy ban Phụng tự và thông báo của HDGMVN về việc áp

dụng sắc lệnh của Bộ Phụng tự quy định thêm tên “Thánh Giuse, Bạt Trăm Năm của Đức Trinh Nữ” trong Kinh Nguyện Thánh Thể II, III, và IV.

Kế đến, Ủy ban Giáo lý Đức tin giới thiệu bản dịch tiếng Việt của sách Giáo lý Hội Thánh dành cho những người trẻ (bản *Youcat*) do giáo phận Cần Thơ thực hiện, và bản dịch của một công trình quan trọng và nền tảng cho đức tin Công giáo: *Enchiridion Symbolorum* (Đại tập các Tín biểu và Định tín của Giáo hội Công Giáo) của Denzinger do cha Nguyễn Văn Hòa, O.P., thực hiện.

Tiếp đến, Đức cha Phó chủ tịch HDGMVN và Đức cha Phó Tổng thư ký báo cáo công trình xây dựng tòa nhà Văn phòng Tổng thư ký HDGMVN, và nhắc nhở các nơi còn chưa hoàn tất nghĩa vụ đóng góp.

Cả thời gian còn lại của buổi sáng, các Đức cha có những ý kiến đóng góp khác nhau hoặc trình bày những ý kiến của người khác về hai vấn đề của công trình xây dựng Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang: kiến trúc mặt tiền của Vương Cung Thánh Đường; và Quỹ Kiến thiết Công trình Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang. Sau cùng, Đại hội đã đi đến thống nhất ý kiến giải đáp chung cho hai vấn đề trên. Các Đức cha bày tỏ sự cảm kích đối với Ủy ban Nghệ Thuật Thánh trong thời gian qua đã khiêm tốn và kiên nhẫn lắng nghe các ý kiến đóng góp của HDGM và Đại hội cũng xác nhận lại việc ủy thác cho Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục Thanh Hóa, phụ trách việc vận động gây Quỹ Kiến thiết Công trình La Vang và lập một Ủy ban Vận động bao gồm thành viên của các giáo phận và các giáo tỉnh dòng tu và các cá nhân khác. Chương trình vận động cũng chú ý đặc biệt đến gây ý thức nơi mọi thành phần Dân Chúa “tinh thần La Vang”, tức sống linh đạo Thánh mẫu La Vang, như là nền tảng cho công trình.

Buổi chiều, như mọi ngày, các Đức cha cùng cầu nguyện sốt sắng trong buổi Kinh chiều. Trong bầu khí đạo đức thiêng liêng đó, các ngài bắt đầu một buổi làm việc quan trọng của Đại hội, tin tưởng Chúa Thánh Thần tuôn đổ ơn Khôn ngoan, Hiểu biết và Đạo đức xuống trên Đại hội để tiến hành bầu cử các chức danh cho nhiệm kỳ mới 2013 – 2016 trong Ban Thường vụ và chủ tịch của 17 Ủy ban trực thuộc HDGM. Buổi làm việc kéo dài đến 18g00 cùng ngày. ■

(Còn tiếp trong số sau)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Con thường đau khổ vì những gì Cha không ban cho con, và quên rằng đời con được bao bọc bằng ân sủng.

Tạ ơn Cha vì những gì Cha cương quyết không ban bởi lẽ điều đó có hại cho con, hay vì Cha muốn ban cho con một ơn lớn hơn.

Xin cho con vững tin vào tình yêu Cha dù con không hiểu hết những gì Cha làm cho đời con. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

Đức Thánh Cha Phanxicô triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục

mục về mục vụ gia đình là rất quan trọng. Đây là cách mà Đức Thánh Cha muốn đẩy mạnh việc suy tư và hướng dẫn cộng đồng Giáo Hội, với sự tham gia có trách nhiệm của hàng giám mục từ các nơi trên thế giới”.

Cha nói thêm: “Giáo hội phải là một cộng đồng tiến bước trong suy tư và cầu nguyện, và cần có những chỉ dẫn mục vụ chung về những điểm quan trọng nhất - chẳng hạn như mục vụ gia đình - theo hướng dẫn của Đức giáo hoàng và các giám mục. Việc triệu tập Đại hội chung ngoại lệ này rõ ràng làm nổi bật đường hướng ấy. Trong bối cảnh này, các giải pháp mục vụ đặc thù do những con người hoặc địa phương đề nghị sẽ đem đến nguy cơ là tạo ra sự rối ren. Do đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đi theo con đường hoàn toàn hiệp thông với Giáo hội hiện nay là rất đúng lúc”.

Cha Lombardi cho biết: hôm thứ Hai 07-10 Đức Thánh Cha Phanxicô đã tham dự cuộc họp của Ban thư ký Thượng Hội đồng, hiện đang diễn ra tại đường Hoà giải.

Cũng cần nhắc lại, vị tân Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay là Đức Tổng giám mục Lorenzo Baldisseri – Tổng giám mục hiệu tòa Diocleziana, nguyên là Thư ký Bộ Giám mục-, vừa được Đức Thánh Cha bổ nhiệm ngày 21-09 vừa qua. ■

* Trích Bộ Giáo luật 1983, Bản dịch của Hội đồng Giám mục Việt Nam

Hội đồng Hồng y kết thúc khoá họp đầu tiên với Đức Thánh Cha



WHĐ (04.10.2013) – Sau ba ngày làm việc với chương trình dày đặc, Hội đồng Hồng y – có nhiệm vụ trợ giúp Đức Thánh Cha trong việc cai quản Giáo hội và giúp ngài soạn thảo một Tông hiến mới về hoạt động của Giáo triều Rôma – đã kết thúc các phiên họp đầu tiên với Đức Thánh Cha Phanxicô tại Vatican vào chiều hôm qua, thứ Năm 03-10.

Trong cuộc họp báo sau phiên họp sáng thứ Năm của Hội đồng, cha Federico Lombardi, giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, đã nói với các phóng viên rằng Giáo triều Roma đang hướng tới một sự cải tổ sâu rộng.

Rõ ràng, các Hồng y đã không đưa ra những cái cách đơn giản, những thay đổi “cho có” đối với Tông hiến *Pastor Bonus* năm 1988, nhưng các ngài sẽ tiến hành một cuộc cải cách thực sự về việc cai quản Giáo hội. Do đó chúng ta có thể mong đợi sẽ có một Tông hiến mới gồm những điều mới mẻ thực sự và một cấu trúc mới để Giáo triều phục vụ Giáo hội phổ quát và các Giáo hội địa phương mà vẫn tôn trọng nguyên tắc bổ trợ; và Phủ Quốc vụ khanh hoàn toàn trở thành Văn phòng Thư ký riêng của Đức giáo hoàng. Vị Tân Quốc vụ khanh, Đức Tổng giám mục Pietro Parolin – sẽ nhậm chức vào ngày 15 tháng Mười–, sẽ nhận được những chỉ dẫn từ các cuộc tham vấn này.

Trong phiên họp chiều thứ Tư, các Hồng y đã thảo luận cụ thể về vấn đề cải cách Giáo triều. Các cuộc thảo luận trước hết tập trung vào tương lai của Tông hiến *Pastor Bonus*, nhằm ấn định các quy tắc và các hoạt động của Giáo triều. Cha Lombardi cho biết, các Hồng y không đề cập đến việc cập nhật hay tu chính Tông hiến, nhưng là một cải tổ sâu xa dẫn đến một văn bản mới. Ý tưởng chính của phiên họp này là: Giáo triều là

“Cầu nguyện là hơi thở của đức tin, cầu nguyện cho chúng ta sức mạnh”



WHĐ (06.10.2013) – “Tôi muốn cùng với anh chị em nhớ đến những người đã thiệt mạng hôm thứ Năm vừa qua tại Lampedusa. Chúng ta hãy thỉnh lạng cầu nguyện cho những người phụ nữ, đàn ông và trẻ em này. Hãy khóc thương họ và thỉnh lạng cầu nguyện”. Đó là lời Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh Truyền tin trưa Chúa nhật hôm nay, nhắc lại vụ đắm tàu thảm khốc diễn ra vào sáng thứ Năm gần đảo Lampedusa nằm giữa Sicilia và Tunisia. Sự kiện này gây xúc động sâu xa trên khắp Italia. Ngay khi còn ở Assisi trong chuyến viếng thăm mục vụ hôm thứ Sáu, Đức Thánh Cha đã bày tỏ tâm tình đau buồn của ngài về thảm kịch này.

Những lời đầu tiên của Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh Truyền tin hôm nay là nói về Assisi: “Tôi muốn tạ ơn Chúa vì ngày hôm kia tôi đã được sống tại Assisi. Đây là lần đầu tiên tôi đến Assisi, và cuộc hành hương này đúng vào ngày lễ Thánh Phanxicô; đó thật là một ơn lớn lao!”

Sau đó Đức Thánh Cha trở lại với bài Tin Mừng trong ngày: các tông đồ xin Chúa Giêsu “Thưa Thầy, xin thêm niềm tin cho chúng con”. Đức Thánh Cha mời các tín hữu lặp lại những lời này vì “đức tin của chúng

con nhỏ bé, yếu đuối, mong manh, nhưng chúng con dâng lên Chúa như vậy để Chúa làm cho đức tin ấy lớn lên”. Đức tin ấy, “tuy nhỏ bé, nhưng thật tâm, chân thành” có thể làm “những điều mà con người không thể làm và không thể tưởng tượng”. Bằng chứng là, theo Đức Thánh Cha, chỉ cần nhìn “những người cha, người mẹ phải đối mặt với những hoàn cảnh rất khó khăn, hay những bệnh nhân, cả những người bệnh trầm trọng: họ vẫn truyền đạt sự thanh thần cho những ai đến gặp họ”.

Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những nhà truyền giáo sẽ mừng lễ trong tháng Mười này. Họ “mang Tin Mừng và vượt qua những trở ngại đủ loại”. “Điều đó liên quan đến tất cả chúng ta: mỗi người chúng ta, trong cuộc sống hằng ngày, có thể làm chứng cho Chúa Kitô nhờ quyền năng Thiên Chúa, sức mạnh của đức tin. Sức mạnh này chúng ta có được là nhờ cầu nguyện. Cầu nguyện là hơi thở của đức tin. Cầu nguyện là cuộc đối thoại của linh hồn với Thiên Chúa”. Tháng Mười cũng là tháng Mân Côi, “trường dạy cầu nguyện và đức tin”.

Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói về vụ án phong chân phước cho Rolando Rivi, một chủng sinh thuộc giáo phận Reggio Emilia-Guastalla, Bắc Italia. Rolando bị giết khi mới 14 tuổi, vào năm 1945, đây là thời kỳ nhà cầm quyền bạo hành khốc liệt đối với các giáo sĩ. Ngài bị sát hại vì tội mặc áo dòng và đã nhân danh Thiên Chúa lên án nạn bạo lực trong thời hậu chiến. ■

(Vatican Radio, 06-10-2013)

để phục vụ Giáo hội phổ quát và các Giáo hội địa phương. Cha Lombardi nhấn mạnh, ý tưởng này nhằm chống lại một thứ chủ nghĩa tập trung.

Một vấn đề khác cũng được các Hồng y quan tâm thảo luận: vị trí và vai trò của Phủ Quốc vụ khanh, một cơ quan phải “phục vụ Đức Thánh Cha”. Thảo luận này thật hữu ích, trong bối cảnh Đức Tổng giám mục Parolin Tân Quốc vụ khanh Tòa Thánh chuẩn bị nhậm chức trong 2 tuần nữa.

Mối quan hệ giữa các cơ quan và văn phòng tại Vatican cũng là một vấn đề được Hội đồng Hồng y đề cập đến, cũng như việc đặt thêm một điều phối viên cho Giáo triều. Đây sẽ là một

chức vụ mới chưa từng có tại Tòa Thánh, vị này sẽ có trách nhiệm phối hợp hoạt động của các cơ quan tại Giáo triều.

Phiên họp cũng nhấn mạnh đến vai trò của giáo dân. Các Hồng y đã nhận được nhiều yêu cầu từ khắp nơi trên thế giới, đề nghị xem xét lại ơn gọi của người giáo dân trong Giáo hội.

Phiên họp chiều thứ Năm đã kết thúc khoá họp đầu tiên của Hội đồng Hồng y với Đức Thánh Cha. Theo cha Lombardi, khoá họp tiếp theo của Hội đồng Hồng y tại Vatican có thể sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 5 tháng Mười Hai sắp tới. ■

(Vatican Radio, 03-10-2013)